
sþ. 650. Fyrirspurn [401. mál]
til iðnaðarráðherra um orkuverð til Járnblendifélagsins.

Frá Ólafi Ragnari Grímssyni.

1. Er iðnaðarráðherra reiðubúinn að beita sér fyrir því að hafnir verði samningar um
hækkun á raforkuverði til Járnblendifélagsins?

2. Hvað hefur íslenska ríkið lagt fram til Járnblendifélagsins á árunum 1979-1984 í formi
a. aukins hlutafjár og
b. lána með ríkisábyrgð?
Upphæðir verði tilgreindar á föstu verðlagi miðað við árið 1984.


